

## TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÔNG TIN...

(Tiếp theo trang 1)

báo chí của tỉnh, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh dự hội nghị.

Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII dự kiến được tổ chức từ ngày 12 - 14/7/2021 tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận về 8 báo cáo, 12 tờ trình của UBND tỉnh; 5 báo cáo của các ngành; xem xét, thảo luận 2 báo cáo, 3 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh. Để kỳ họp đạt kết quả tốt, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ

quan tuyên truyền trong tỉnh và đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương kịp thời đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động trước, trong và sau kỳ họp bảo đảm chất lượng.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã phát biểu nhấn mạnh những nội dung sẽ tập trung tuyên truyền và kiến nghị một số vấn đề để thực hiện công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã giải đáp ý kiến của các đại biểu liên quan đến kỳ họp đồng thời nhấn mạnh những đổi mới về công tác tổ chức, điều hành, những nội dung HĐND tỉnh sẽ thảo luận và quyết định tại kỳ họp này. Đây là kỳ họp quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND

tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương, địa phương có kế hoạch cụ thể trong việc tuyên truyền các hoạt động của HĐND tỉnh trước, trong và sau kỳ họp; đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cung cấp sớm các tài liệu liên quan đến kỳ họp và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phóng viên tác nghiệp, đưa tin về kỳ họp, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.

## TỔ CHỨC 616 LỚP CHUYÊN GIAO...

(Tiếp theo trang 1)

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Toàn hội phối hợp tổ chức 85 buổi trợ giúp pháp lý cho hơn 4.700 lượt hội viên. Các cấp hội đã mở 616 lớp tập huấn chuyên gia giao học kỹ thuật cho hơn 42.000 lượt hội viên nông dân; tổ chức 27 lớp đào tạo nghề cho 835 hội viên nông dân, sau đào tạo có 757 người có việc làm. Các phong trào thi đua, cuộc vận động được hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực.

6 tháng cuối năm 2021, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị thời gian tới Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Hội nông dân các cấp vận động hội viên tham gia tích tụ ruộng đất, thực hiện cơ giới hóa trong nông nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Hội nông dân cơ sở chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động gắn với thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả.

## TỔNG THU NGÂN SÁCH...

(Tiếp theo trang 1)

theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu ngân sách cụ thể ở từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, qua đó xác định nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu và kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả; tiếp tục quản triệt và thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, đặc biệt là Nghị định số 52 của Chính phủ; tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp chống thất thu thuế và công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền các cơ chế, chính sách thuế mới nhất là các cơ chế, chính sách hỗ trợ người nộp thuế gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để người nộp thuế biết và thực hiện; quyết liệt hiện đại hóa ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước; khẩn trương hoàn thành các thủ tục tiếp nhận, tổ chức đào tạo, bố trí việc làm cho công chức mới, tận dụng tốt nguồn nhân lực trẻ nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

## XỬ LÝ 350 VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

giải quyết khiếu nại, tố cáo; tài chính, kế toán... Cục QLTT tỉnh đã triển khai áp dụng và duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 với 16 quy trình trong toàn đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm, Cục QLTT tỉnh Thái Bình cần thực hiện tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm là phòng, chống dịch Covid-19 và kiểm tra, kiểm soát quy ổn định thị trường. Mỗi cán bộ, công chức QLTT cần nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, huy động mọi biện pháp nghiệp vụ, quản lý địa bàn chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là thị phạm hoạt động trên môi trường thương mại điện tử.

## HUNG HÀ 36 HỘI VIÊN CCB LÀM KINH TẾ GIỎI ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Sáng ngày 9/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị tổng kết phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" lần thứ V, giai đoạn 2016 - 2021.

Trong 5 năm qua, Hội CCB huyện Hưng Hà đã triển khai sâu rộng phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" đem lại hiệu quả cao. Các cấp hội đã tổ chức 40 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến công cho gần 5.000 lượt hội viên; 79 lớp tập huấn xóa nghèo cho 4.000 lượt hội viên; hỗ trợ tín chấp ngân hàng trên 60 tỷ đồng cho hội viên vay vốn đầu tư sản xuất... Với những hoạt động hiệu quả, hết năm 2020, tỷ lệ hộ hội viên CCB là hộ nghèo giảm còn 0,02%, hộ cận nghèo giảm còn 1,05%. Đến hết quý I/2021, toàn huyện có trên 3.100 hội viên CCB làm kinh tế giỏi cấp cơ sở, 79 hội viên giỏi cấp huyện, 23 hội viên giỏi cấp tỉnh và 13 hội viên đạt giải cấp toàn quốc.

Nhân dịp này, 36 hội viên tiêu biểu trong phong trào "CCB giúp nhau phát triển kinh tế, làm kinh tế giỏi" đã được UBND đương, khen thưởng.

MAI THU

## THÀNH PHỐ CƯỜNG CHẾ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH KIỂM Đếm BẮT BƯỚC DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA NAM

Sáng ngày 9/7, Ban cưỡng chế thành phố Thái Bình tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với tài sản, hoa màu, cây cối tại dự án xây dựng đường vành đai phía Nam giai đoạn 1 đoạn từ đường Hoàng Văn Thái đến đường Chu Văn An.

Dự án xây dựng đường vành đai phía Nam giai đoạn 1, thành phố Thái Bình thuộc địa giới hành chính xã Vũ Chính được thực hiện từ năm 2009, đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bán giao mặt bằng thi công xây dựng tuyến đường. Năm 2014, tuyến đường đã bàn giao đưa vào khai thác sử dụng giai đoạn 1. Tuy nhiên, đường Chu Văn An, đoạn qua thôn Lạc Chính, xã Vũ Chính chiều dài 327m đến nay chưa xây dựng do vướng mắc GPMB, với diện tích trên 4.700m<sup>2</sup>. Để đẩy nhanh tiến độ GPMB phục vụ thực hiện dự án, thời gian qua, thành phố đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng cho dự án; ban hành thông báo thu hồi đất bổ sung để thực hiện dự án nhưng hộ dân vẫn không phối hợp thực hiện.

Để có căn cứ lập phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản cây cối, hoa màu trên đất, sớm hoàn thành công tác GPMB cho dự án, Ban cưỡng chế thành phố tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với tài sản, cây cối, hoa màu trên đất. Trong quá trình cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, các lực lượng làm nhiệm vụ cưỡng chế đã thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục kiểm đếm bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch với sự giám sát, chứng kiến của người dân địa phương.

MINH NGUYỄN

## KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT...

(Tiếp theo trang 1)

tiêu úng cho diện tích còn bị ngập; tích cực hướng dẫn nông dân chăm sóc, phục hồi lúa mới cấy; theo dõi diễn biến thời tiết, sâu bệnh hại để có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng, trừ kịp thời. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung gieo cấy lúa mùa đúng khung thời vụ, không để tình trạng ruộng bỏ hoang.

Thăm mô hình thí điểm nâng cao giá trị sản xuất lúa gạo tại xã Đông Tân (Đông Hưng), mô hình tích tụ ruộng đất của ông Dương Trọng Vinh, xã Quỳnh Trang (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương,

HTX DVNN các xã được lựa chọn thực hiện mô hình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nông dân tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp để tạo ra sản phẩm lúa gạo có nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm, tiến tới xây dựng thương hiệu gạo; căn cứ tình hình thực tế tại địa phương thành lập các HTX chuyên sản xuất, kinh doanh lúa gạo. Ngành Nông nghiệp và các địa phương tiếp tục khuyến khích, đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất tập trung có liên kết, bao tiêu sản phẩm nhằm hạn chế tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, nâng cao hiệu quả sản xuất.



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình thí điểm nâng cao giá trị sản xuất lúa gạo tại xã Đông Tân (Đông Hưng).

## Tiếp tục thực hiện chính sách...

(Tiếp theo trang 1)

có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng, thời hạn vay vốn

dưới 12 tháng. Việc giải ngân của ngân hàng CSXH cho người sử dụng lao động đối với các tháng 5, 6, 7/2021 được thực hiện 1 lần, thời hạn giải ngân đến hết ngày 5/4/2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho vay tái cấp vốn tùy theo điều

kiện nào đến trước. Người sử dụng lao động đủ điều kiện lập hồ sơ để nghị vay vốn theo mẫu gửi ngân hàng CSXH nơi cư trú số hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú đối với hộ kinh doanh, cá nhân; chậm nhất đến hết ngày 25/3/2022.

Trước đó, năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42 và Nghị quyết số 154 cho phép người sử dụng lao động

được vay vốn tại ngân hàng CSXH với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tại tỉnh Thái Bình, đã có 1 doanh nghiệp được giải ngân vay vốn theo Nghị quyết số 42 và Nghị quyết số 154 với số tiền 62 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tổng giám đốc Ngân hàng

CSXH yêu cầu ngân hàng CSXH chi nhánh các tỉnh, thành phố tập trung triển khai ngay chính sách tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời thực hiện công khai tại các điểm trực giao dịch để chính sách sớm đi vào cuộc sống, nâng cao vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tránh hiện tượng trục lợi chính sách.

## Tặng quà cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, người lao động, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt



Các đơn vị trao tiền hỗ trợ cho 2 con của chị Đào Thị Sim.

\* Sáng ngày 9/7, lãnh đạo Báo Thái Bình, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, Hội Doanh nhân nữ tỉnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Quỳnh Phụ đã tới thăm, động viên và trao tiền hỗ trợ cho 2 con của chị Đào Thị Sim, thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) - nạn nhân trong vụ án giết người xảy ra ngày 28/6.

Đại diện các đơn vị đã gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống và trao tặng 24 triệu đồng cho 2 con của chị Sim. Đây là số tiền được trích từ quỹ "Trái tim nhân ái" lần thứ hai cùng tiền ủng hộ từ các nữ

doanh nhân và quỹ của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Quỳnh Phụ.

Hiện tại, 2 con của chị Sim đang ở cùng ông bà nội đã già yếu, hoàn cảnh khó khăn. Chính quyền địa phương cho biết, trong thời gian tới 2 cháu sẽ được có ruột nhận nuôi. Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã nhiệt tình góp tiền, số tiết kiệm ủng hộ gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

\* Sáng ngày 9/7, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Công đoàn Các khu công

nghiệp tỉnh đã trao 15 suất quà cho đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Bao bì Hương Sen (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh); Công ty TNHH Poong Shin Vina và Công ty TNHH Kim khí quốc tế Hưng Thịnh (khu công nghiệp Phúc Khánh). Cùng với trao quà hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh cũng trao 3 suất quà cho công nhân lao động Công ty TNHH Bao bì Hương Sen bị tai nạn lao động trong quá trình làm việc, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Toàn đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh.

ĐỨC DŨNG

Việc trao kinh phí hỗ trợ thể hiện trách nhiệm, vai trò của các cấp công đoàn nhằm chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giúp công nhân lao động có thêm động lực để gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

\* Nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2021), sáng ngày 9/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vũ Thư tổ chức thăm, tặng quà cho 5 nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại các xã: Xuân Hòa, Dũng Nghĩa, Minh Lăng, Hòa Bình, Vũ Vinh (Vũ Thư).

Lãnh đạo Hội LHPN huyện đã trao tặng mỗi nữ cựu thanh niên xung phong một chiếc quạt điện trị giá 330.000 đồng. Món quà nhỏ nhưng thể hiện tình cảm chân thành, sự sẻ chia và tấm lòng từ ái sâu sắc của cán bộ, hội viên phụ nữ Vũ Thư với sự cống hiến, hy sinh của các nữ cựu thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do của dân tộc.

\* Sáng ngày 9/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Vũ Thư tổ chức trao xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam/Đioxin.

Trường hợp được nhận xe lăn là cháu Nguyễn Khả Tuyến, xã Tam Quang (Vũ Thư) bị bại não, đi lại khó khăn. Cháu Tuyến là nạn nhân gián tiếp bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/Đioxin. Trao xe cho gia đình, Hội Nạn nhân

NHÓM PHÓNG VIÊN

## MTTQ THÀNH PHỐ

### Khen thưởng 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

Sáng ngày 9/7, Ủy ban MTTQ thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, tổng kết công tác mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp thành phố phối hợp triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua với các tầng lớp nhân dân, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, chủ động phòng, chống

dịch Covid-19; tiếp nhận gần 46 triệu đồng ủng hộ quỹ vắc-xin tiêm chủng Covid-19 và hiện vật ủng hộ trực tiếp cho người dân các khu cách ly, các tổ từ thiện. Ngoài ra, đã vận động trên 1,6 tỷ đồng tặng trên 4.200 suất quà tết cho các bậc tuồng khó khăn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 6 nhà đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà học sinh nghèo và hỗ trợ chữa bệnh với tổng số tiền trên 115 triệu đồng.

MTTQ các cấp thành phố đã triển khai thực hiện đồng bộ, đúng luật công tác bầu cử, góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

• Phó Tổng biên tập: HOÀNG VĂN ĐUYỆT - TRẦN THỊ THOA

• Tổng biên tập: HOÀNG MINH SƠN

Những tháng cuối năm, MTTQ các cấp thành phố tiếp tục thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Trong đó, phát động tháng cao điểm "Ngày vì người nghèo" năm 2021, phần đầu mỗi xã vận động xây dựng quỹ 20 triệu đồng, mỗi phường vận động 40 triệu đồng trở lên.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ thành phố đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

ĐỨC DŨNG

## HỘI LHPN THÀNH PHỐ

### Duy trì các mô hình tiết kiệm hơn 19,4 tỷ đồng

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Thái Bình vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm.

6 tháng đầu năm, hội LHPN các cấp ở thành phố đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Các cấp hội trao tặng 580 suất quà trị giá 255 triệu đồng cho phụ nữ và trẻ em nghèo; duy trì các mô hình tiết kiệm với hơn 19,4 tỷ đồng và duy trì các nguồn vốn vay tín chấp với các

ngân hàng hơn 97,98 tỷ đồng cho hàng nghìn hộ vay phát triển kinh tế; phối hợp khám sức khỏe cho hơn 7.000 phụ nữ.

XUÂN PHƯƠNG

• Thư ký tòa soạn: VŨ NGUYỄN BÌNH

• Chế bản tại Báo Thái Bình

• In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

• GIÁ 1.200 ĐỒNG